



THÁI THUY Đẩy mạnh chuyển đổi số

Huyện Thái Thụy đang triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy nhanh, hiệu quả công tác chuyển đổi số (CDS) nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương dễ dàng trong việc quản lý, đồng thời giảm bớt thủ tục hành chính (TTHC) khi người dân, doanh nghiệp giao dịch, làm việc tại cơ quan công quyền.

Hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, tổ chức trong giải quyết TTHC, thời gian qua, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Thái Thụy đã đẩy mạnh giải quyết TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Hiện có 151 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện theo mức độ 3, 4. Từ đầu năm đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đã tiếp nhận gần 3.000 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4; đang triển khai tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Bà Đỗ Thị Thủy, Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện cho biết: Khi công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện giải quyết TTHC, chúng tôi tiếp nhận hồ sơ giấy của công dân và hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ điện tử, nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nhận trực tuyến, qua đó giúp thuận tiện cho tổ chức, công dân.



Người dân tra cứu hồ sơ, hướng dẫn thủ tục hành chính trên màn hình cảm ứng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện.

Thị trấn đầu đạt tối đa số lượng khách hàng sử dụng các phương thức thanh toán tiên tiến không dùng tiền mặt, qua đó đem lại tiện ích cho khách hàng, nâng cao năng suất lao động và tính minh bạch của ngành điện. Đối với cấp xã, công tác CDS cũng được quan tâm, từng bước thực hiện hiệu quả. Theo ông Nguyễn Trường Ca, Chủ tịch UBND xã Dương Phúc: Để triển khai công tác CDS trên địa bàn, UBND xã chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn công dân thực hiện hồ sơ trực tuyến. Trong 11 tháng năm 2022, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã tiếp nhận gần 4.000 hồ sơ TTHC, giải quyết hồ sơ trực tuyến trên 80%. Trên trang thông tin điện tử của xã thường xuyên đăng tin, bài tuyên truyền hoạt động của xã cũng như công tác CDS. Đẩy mạnh hoạt động tổ công nghệ số cộng đồng với 10 tổ/58 thành viên hướng dẫn công dân thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, nộp học phí, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

bản trên môi trường điện tử, thực hiện với phương châm hạn chế về giấy tờ, giảm về TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Về xã hội số, ngành giáo dục đẩy mạnh việc dạy và học trực tuyến; 36/36 xã, thị trấn thành lập tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, 244/254 tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn nhằm mục đích tiếp nhận cách cập nhật tin tức, hướng dẫn người dân các ứng dụng, tiện ích mà Chính phủ và tỉnh cung cấp. 100% khu vực dân cư trên địa bàn huyện được phủ sóng băng thông rộng. Tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh ước đạt 66%. Tỷ lệ gia đình có cấp quang băng thông rộng ước đạt 48%. Đối với kinh tế số, huyện xác định những mặt hàng trọng điểm, sản phẩm OCOP để đưa lên sàn thương mại điện tử. Tổ chức tập huấn thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển giao công nghệ về các đơn vị, hộ kinh doanh, doanh nghiệp du lịch; kết nối các đơn vị du lịch với nhà cung cấp dịch vụ mạng, ngân hàng để khách hàng đến với Thái Thụy được tiếp cận các hệ thống, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tốt nhất.

Thời gian tới, Thái Thụy tiếp tục đẩy mạnh tiến trình thực hiện CDS trên 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Huyện phấn đấu tỷ lệ văn bản điện tử có ký số đạt từ 80% trở lên, trong đó tỷ lệ văn bản điện tử có đầy đủ chữ ký số của cơ quan và cá nhân đồng chí lãnh đạo đạt từ 50% trở lên; hồ sơ TTHC trực tuyến đạt từ 50% trở lên hồ sơ ở mức độ 3, 4; số hóa đầy đủ kết quả giải quyết hồ sơ TTHC lên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

TRẦN TUẤN

Phát huy vai trò tổ chức đoàn trong công tác tuyển quân

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác tuyển quân, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt công tác vận động đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong là đơn tình nguyện nhập ngũ gửi tới Đoàn Thanh niên xã Tân Phong (Vũ Thư), thanh niên Bùi Ngọc Vy bày tỏ nguyện vọng được tham gia quân ngũ để rèn luyện bản thân. Vy chia sẻ: Bản thân em luôn nghĩ quân đội là trường học lớn để tuổi trẻ rèn luyện và trưởng thành. Chính vì thế em luôn mong ước mình được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, được cống hiến sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng chí hướng với Vy là Vũ Đình Tú, xã Minh Phú (Đông Hưng). Mặc dù đang là sinh viên Đại học Công nghệ Đông Á nhưng Tú vẫn trở về địa phương tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS). Tú tâm sự: Em đã suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định bảo lưu kết quả học tập để thực hiện NVQS. Đặc biệt, khi được các anh chị Đoàn Thanh niên xã tuyên truyền về quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia quân ngũ thì mong muốn của em càng mãnh liệt hơn.

Đó chỉ là hai trong nhiều thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS viết đơn tình nguyện nhập ngũ trong mùa tuyển quân năm nay. Từ nhiều năm nay, mỗi khi vào mùa tuyển quân cũng là lúc phong trào đoàn viên, thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ lan tỏa. Đây là hành

động rất đáng tự hào, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của tuổi trẻ Thái Bình đối với quê hương, đất nước. Anh Lê Xuân Hưởng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Minh Phú cho biết: Đoàn Thanh niên xã đã phối hợp rà soát số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, giao cho cán bộ đoàn phụ trách từng người. Cùng với gặp gỡ trực tiếp, chúng tôi kết nối với những thanh niên này qua facebook, zalo để nắm bắt tư tưởng, tuyên truyền, vận động thực hiện NVQS. Nhờ đó, số lượng thanh niên địa phương về sơ tuyển, khám tuyển cao. Thanh niên viết đơn tình nguyện ngày càng nhiều.

Hàng năm, tỉnh được giao tuyển chọn gần 3.000 công dân thực hiện NVQS và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Những năm gần đây, tỷ lệ thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ ngày càng tăng. Năm 2022, toàn tỉnh giao 2.900 tân binh cho quân đội và công an, trong đó 1.436 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, chiếm gần 50% so với chỉ tiêu. Thái Bình giữ vững truyền thống "quần chúng gần 50% số viết đơn tình nguyện nhập ngũ", luôn là lá cờ đầu trong công tác tuyển quân của Quân khu 3.

Anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Xác định công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập

ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, ngay từ trước khi tuyển quân, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã trực tiếp vận động, đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự đến người dân, trong tâm là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn còn phối hợp tổ chức nhiều diễn đàn, tọa đàm, nói chuyện truyền thống, trao đổi trong các trường học, các chi đoàn thôn, cơ quan, đơn vị như: "Thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc", "Tuổi trẻ với khát vọng cống hiến và bảo vệ Tổ quốc", "Màu áo lính", "Người lính trẻ với biển đảo quê hương"...; đồng thời, phối hợp với các đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức ngày hội tổng quân, các buổi giao lưu tiến thanh niên lên đường nhập ngũ với khí thế trang trọng, vui tươi, phấn khởi.

Nét nổi bật trong công tác tuyển chọn NVQS của tuổi trẻ Thái Bình chính là duy trì hiệu quả mô hình "Phiên tòa giả định" với nội dung tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự. Phiên tòa giả định diễn ra với đầy đủ thành phần, trình tự và thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; thể hiện được tinh nghiêm minh của pháp luật. Thông qua phiên tòa giả định, đoàn viên, thanh niên hiểu

rõ hơn những quy định của pháp luật về hành vi "Trốn tránh nghĩa vụ quân sự"; đồng thời, tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật đến đồng bào đoàn viên, thanh niên công nhân dân, nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền địa phương, tạo hiệu ứng tốt trong dư luận xã hội.

Anh Nguyễn Quang Huy, Bí thư Huyện đoàn Hưng Hà chia sẻ: Điểm mạnh ở mô hình "Phiên tòa giả định" đó là đã "mềm hóa" các quy định của pháp luật; đưa các tình huống pháp lý về gần hơn với tâm lý của người tham dự. Phiên tòa giả định đã giúp các bạn trẻ hiểu rằng nhập ngũ là một trong những nghĩa vụ bắt buộc khi công dân đủ điều kiện nhưng cũng đồng thời là quyền lợi của công dân.

Các cấp bộ đoàn trong tỉnh còn phối hợp thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, chăm lo cho gia đình có thanh niên nhập ngũ, đặc biệt là những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. 100% cơ sở đoàn trong tỉnh chủ động phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thăm, tặng quà tân binh trước khi lên đường nhập ngũ; đồng thời, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho những thanh niên nhập ngũ.

KUÂN PHƯƠNG



Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã Minh Phú (Đông Hưng) động viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Nâng cao nhận thức về phòng, chống xâm hại trẻ em

Những năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, phòng, chống xâm hại trẻ em. Số Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện nhiều văn bản liên quan đến trẻ em trên phạm vi toàn tỉnh, nhờ đó trẻ em được phát triển một cách toàn diện và có cuộc sống ngày một tốt hơn. Toàn tỉnh hiện có trên 439.000 trẻ em, chiếm khoảng 22,6% dân số. Thời gian qua, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em được đẩy mạnh bằng nhiều hình

thức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội trong việc phòng, chống xâm hại trẻ em, đồng thời giúp trẻ em nâng cao hiểu biết, kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Ông Bùi Văn Huân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Sở đã chỉ đạo các địa phương tổ chức rà soát trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; theo dõi, cập nhật dữ liệu trẻ em vào phần mềm quản lý trẻ em; phối hợp xây dựng và duy trì hoạt động các mô hình, điểm tư vấn, câu lạc bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em như mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, điểm tư vấn tại cộng

đồng và trường học. Việc áp dụng các biện pháp hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em có nguy cơ bị xâm hại và trẻ em bị xâm hại được chú trọng. Các vụ việc xâm hại trẻ em được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, góp phần phòng ngừa vi phạm, tội phạm xâm hại trẻ em. Nhờ sự vào cuộc của các cấp, các ngành nên nhiều mục tiêu về trẻ em đến nay đã đạt được kết quả đáng khích lệ như giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tăng tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quản lý tốt; giải quyết kịp thời các trường hợp trẻ em bị xâm hại ngay sau khi được phát hiện, giúp các em sớm hòa nhập cộng

đồng. Mặc dù vậy, việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em còn một số hạn chế như: Việc bố trí nguồn lực về kinh phí ở nhiều địa phương cấp huyện còn rất hạn chế, chưa tương xứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; hiện cấp xã chưa bố trí được kinh phí hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là phòng, chống xâm hại trẻ em chưa thường xuyên liên tục, nội dung và hình thức tuyên truyền còn hạn chế. Tình hình trẻ em bị xâm hại nói chung và trẻ em bị xâm hại tình dục nói riêng xảy ra trên địa bàn tỉnh tiềm ẩn nhiều yếu tố

phức tạp, gây bức xúc trong xã hội.

Theo ông Bùi Văn Huân, để công tác phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh đạt được hiệu quả, các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể cần tiếp tục phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; quán triệt, triển khai chính sách, pháp luật, các văn bản về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em; thường xuyên lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ về trẻ em vào chương trình, nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và theo từng giai đoạn. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là các chủ thể trực tiếp nuôi dưỡng, quản lý các em; cần lưu ý về nội dung, hình thức, địa bàn, đối tượng tiếp thu, tăng cường tuyên truyền trên internet, mạng xã hội. Từ đó tạo ra

dư luận rộng khắp, lên án các hành vi xâm hại trẻ em. Tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở, nhân rộng mô hình về phòng, chống xâm hại trẻ em. Chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em các cấp; tăng cường phối hợp liên ngành trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Tăng cường công

tác thanh tra, kiểm tra về phòng, chống xâm hại trẻ em. Thực hiện tốt công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng, nhất là số đối tượng đã có tiền án về tội xâm hại trẻ em. Cùng với đó là giải quyết, can thiệp, hỗ trợ kịp thời trường hợp trẻ em bị xâm hại ngay sau khi được phát hiện.

Xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em là phạm tội rất nghiêm

trọng, tác động, ảnh hưởng rất lớn cả về thể chất lẫn tinh thần đối với trẻ em. Việc phòng, chống xâm hại trẻ em không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành nào, cấp nào mà cần sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn xã hội. Có như vậy mới xây dựng được môi trường sống an toàn để bảo đảm mọi trẻ em đều được phát triển một cách toàn diện.

DUY TÙNG



Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.